

กฎทอง 10 ข้อ ของคนรักกัน

นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ย. 2552



"ความรักสร้างสิ่งงดงามในหัวใจทุกคน"

ตอนรับวันแห่งความรักกันหน่อยนะคะ เดี่ยวจะหาว่าตลกสถานการณ์
สรรหามาฝากจึงเก็บเรื่องที่เราควรกระทำต่อคนที่เรารักมาฝากคะ เพราะเราเชื่อว่า
"ความรักสร้างสิ่งงดงามในหัวใจทุกคน" ขอให้มามีรักอยู่ในรักนะคะ

กฎข้อที่ 1 เราจะไม่โกรธหรือมกกันทั้งสองคน อย่างที่คนโบราณเค้าว่า
ถ้าเขารอนเป็นไฟ คุณก็ต้องเย็นให้ไต้ตั้งหน้า (น้ำเปลานะ ไม่ใช่ น้ำมัน)

กฎข้อที่ 2 เราจะไม่ตะโกนใส่กันเด็ดขาด
ยกเว้นตอนเกิดไฟไหม้บ้านกระทันหัน

กฎข้อที่ 3 จำไว้ว่าไม่มีใครชอบคำติ หากจะคุยถึงสิ่งที่คุณไม่ชอบให้เขาทำ
อย่าลืมหุดไหวหวาน ๆ เขาใจ (ไม่ใช่พูดวานาตาลๆนะคะ)

กฎข้อที่ 4 เราจะไม่มารื้อฟื้นเรื่องบาดหมางในอดีต ถ้าจะคุยเรื่องเก่าๆ
เลือกเรื่องหวานๆ ของสองเราจะดีกว่า

กฎข้อที่ 5 ทำให้เขารู้สึกว่า เขาสำคัญสำหรับคุณเสมอ

กฎข้อที่ 6 สัญญากันนะว่าเราจะไม่โกรธกันข้ามคืน
เพราะคุณนั้นแหละจะนอนไม่หลับ คุยกันให้เขาใจกันก่อนดีกว่าหันหลังให้กัน

กฎข้อที่ 7 คุยกันให้มากหน่อย จะช่วยให้ความรักระหว่างเราเข้าใจกันมากขึ้น
จะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณจะเจอ เรื่องงานของคุณ หนังสือที่คุณเพิ่งอ่านจบ
ลองเล่าสู่กันฟัง แล้วคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเราผูกพันกันมากขึ้นกว่าเดิม

กฎข้อที่ 8 ถ้ารู้ตัวว่าทำผิดก็ขอโทษซะ ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียฟอร์มหรือ

กฎข้อที่ 9 อย่าเข้าใจผิดว่าการอยู่ด้วยกันตลอดเวลา
หมายถึงความเอาใจใส่อย่างแท้จริง เพราะการใส่ใจ
คือการให้ความสนใจเต็มรอยเวลาที่อยู่ด้วยกัน ไม่ใช่คุณนั่งฟังเขาพูด แต่ดูทีวีไปด้วย

กฎข้อที่ 10 อย่าลืมหาทำให้เขารู้ว่า เรายังรักกันเสมอ

กฎข้อพิเศษ สำหรับใครบางคน การที่จะได้รู้จักใครซักคนเป็นเรื่องพิเศษ
เพียงแค่ว่าเรื่องเล็กน้อยชั่วไม่กี่นาที ตัดสินใจทำลายความสัมพันธ์ที่มีมานานคุณกันแล้วหรือ
เพียงคำวาอภัยและปรับตัวเขาหากันใหม่ สิ่งดี ๆ อาจมีขึ้น โดยที่คุณไม่รู้ตัว
ปัญหาเกิดเพราะไม่คุย ปัญหาเกิดเพราะไม่คิดจะแก้ไข **ปัญหาเกิดเพราะทิว**
ปัญหาเกิดเพราะคิดว่าไม่รูจะทำไปทำไมเมื่อความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มต้น
ปัญหาเกิดเพราะนึกถึงแต่ตัวเอง คิดว่าทำอย่างนี้ดีที่สุด
แล้วอีกฝ่ายคิดแบบเดียวกับคุณหรือป่าว สุดท้ายก็มีแต่ความเสียใจ....
หรือคุณไม่ใคร่รู้สึกอะไรเลย....อาจจะเป็นอย่างนี้....!!!!

คุณเลือกที่จะยอมรับในสิ่งที่เค้าทำ แล้วรักษาสิ่งดี ๆ ต่อไป
หรือเลือกที่จะทำลายเมื่อคุณไม่ได้มาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการ !!!!